

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว

๕๓๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕

ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาศูการจัประสภการณับูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. บัญชีรายชื่อผู้อบรมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ตารางการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. แผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาศูการจัประสภการณับูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดจัดอบรม จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาไปบูรณาการแผนจัดประสภการณัการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาแบบรอบด้าน มีความรู้การใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา รวมทั้งปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึก วัฒนธรรมอันดี และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาศูการจัประสภการณับูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. คัดเลือกสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่กำหนด สถานศึกษาละ ๑ คน โดยสถานศึกษาต้องไม่ซ้ำกับสถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาศูการจัประสภการณับูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

/๓. แจ้งรายชื่อ ...

๓. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเข้ากลุ่มไลน์ “โครงการต้านทุจริตศึกษา ๖๘” เพื่อประสานข้อมูลก่อนเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤชา โสชาศิริวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๓  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายธนภุต วิเศษฤทธิ์ โทร. ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๕๒